

# Sinopec ติดตั้งหน่วยกลั่นน้ำมันหลักของโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางเสร็จสมบูรณ์แล้ว



China Petroleum & Chemical Corporation (“Sinopec”) (HKEX: 386; SSE: 600028; NYSE: SNP) ดำเนินการติดตั้งหน่วยกลั่นน้ำมันหลักของโครงการโรงกลั่นน้ำมันอัล-ซุรร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยโรงกลั่นแห่งนี้ับโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง และจะทำให้คูเวตกลายเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันสะอาดได้มากที่สุดในภูมิภาค ด้วยกำลังการผลิต 3,150 ตัน

โรงกลั่นน้ำมันอัล-ซุรร์ ซึ่งเปิดตัวออกมาเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนต.ค. 2558 ถือเป็นความสำเร็จครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจีนกับคูเวต อีกทั้งยังถูกบันทึกให้เป็นโครงการก่อสร้างโปรเจกต์เดียวโครงการใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน โดยมีบริษัทเกือบ 500 แห่งจาก 50 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมในโครงการ โรงกลั่นนี้ใช้เงินลงทุนไปเป็นมูลค่า 1.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะผลิตน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันก๊าดตามมาตรฐานไอเสียยูโร 5 เป็นหลัก

ในฐานะที่เป็นหนึ่งผู้รับเหมาทั่วไปของโครงการโรงกลั่นน้ำมันอัล-ซุรร์ Sinopec Luoyang Engineering ได้นำเอาระบบการทำงานร่วมกันแบบอัจฉริยะเข้าไปติดตั้งในโครงการดังกล่าวผสมผสานการออกแบบที่เสมือนจริงด้วยประสานและแบ่งปันข้อมูลการดำเนินกระบวนการก่อสร้างหน่วยกลั่นทั้ง 15 หน่วย รวมถึงหน่วยกำจัดการปนเปื้อนในน้ำมันดีเซลกับคู่ค้าทั่วโลกจนแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับวัสดุที่มาจากท้องถิ่น ยังเข้าไปช่วยหนุนหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับคูเวตด้วย

Usama Ali ผู้จัดการโรงกลั่นอัล-ซุรร์ กล่าวถึง Sinopec ด้วยความชื่นชมว่าเป็น “พันธมิตรที่ไว้ใจได้ เป็นมืออาชีพ และทำงานหนัก” พร้อมแสดงความคาดหวังว่า Sinopec จะเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกับคูเวตในโครงการต่อ ๆ ไปในอนาคตด้วย

โรงกลั่นน้ำมันอัล-ซุรร์ จะรับหน้าที่ในการจัดหาพลังงานสะอาดและมีคุณภาพสูงมาเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดโลก และถือเป็นหลักชัยแห่งความสำเร็จครั้งใหม่ของการผลักดันการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจระดับชาติสำหรับคูเวต

ตลอดระยะเวลา 60 ปีในประวัติศาสตร์ของ Sinopec Luoyang Engineering บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินการก่อสร้างโครงการตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่มาแล้วกว่า 4,300 โครงการ อีกทั้งยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอีกถึง 1,061 ฉบับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลจากความเชื่อมั่นในการสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมอย่างเป็นอิสระ ทำให้ Sinopec มีโซลูชันและเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลกอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านโรงกลั่นน้ำมัน, เอทิลีน, อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และอื่น ๆ รวมถึงความสามารถในการสร้างโรงกลั่นน้ำมันขนาด 10 ล้านตัน ตลอดจนหน่วยผลิตเอทิลีนและหน่วยผลิตอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนขนาดหลายล้านตัน

หลังจากที่ Yanbu Aramco Sinopec Refining Company ซึ่งเป็นผลงานโครงการโรงกลั่นน้ำมันโครงการแรกในต่างประเทศของ Sinopec เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2561 หนึ่งปีต่อมา Sinopec ก็เพิ่งเสร็จสิ้นการปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันอาเตอราในคาซัคสถาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: <http://www.sinopecgroup.com/group/en/>

เกี่ยวกับ Sinopec Corp.

Sinopec Corp. คือหนึ่งในบริษัทพลังงานและเคมีแบบบูรณาการที่ขับเคลื่อนด้วย R&D ที่ใหญ่ที่สุดในจีน การดำเนินงานหลักของบริษัทครอบคลุมการสำรวจ ผลิต ขนส่ง และจำหน่ายปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและถ่านหิน เส้นใยสังเคราะห์ ปูน และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ตลอดจนสินค้าโภคภัณฑ์และเทคโนโลยีอีกมากมาย

ด้วยภารกิจของบริษัทในการ ‘เติมพลังชีวิตที่สวยงาม’ Sinopec ยึดมั่นในกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่า การพัฒนาที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม การจัดสรรทรัพยากรแบบบูรณาการ ความร่วมมือที่เปิดกว้าง และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างบริษัทพลังงานและเคมีระดับชั้นนำของโลก

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20191216/2672318-1>

คำบรรยายภาพ - Sinopec ติดตั้งหน่วยกลั่นน้ำมันหลักของโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ของจีน